



**SINGAPORE  
INTERNATIONAL  
SCHOOL**  
Since 1986

### THÔNG TIN KỲ NÀY

- Chào mừng và báo cáo của thầy Hiệu trưởng
- Chào mừng Ngày tựu trường
- Đón mừng học sinh Mẫu giáo
- Giáo viên mới
- Thông tin ngày khai giảng



Ảnh trên và dưới: Học sinh vui cười sẵn sàng cho năm học mới!



### TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

### SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Kính gửi Quý phụ huynh,

Xin vui mừng chào đón các em học sinh, các bậc phụ huynh cùng đội ngũ nhân viên của trường. Kỳ nghỉ hè đã dần khép lại. Cũng như mọi người, nhà trường rất mong đợi một năm học mới với những hoạt động học tập hiệu quả, hoạt động tập thể thú vị và kết quả học tập xuất sắc.

Buổi họp phụ huynh khối Mẫu giáo đã diễn ra vào hôm thứ Năm ngày 17/08/2017. Mục đích của buổi họp là nhằm xây dựng sự tin tưởng và hỗ trợ giữa phụ huynh và giáo viên để bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp mang tính hỗ trợ.

Vào thứ Tư ngày 23/08/2017, buổi họp phụ huynh các khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều tại hội trường.

Nhà trường sẽ tổ chức buổi Giáo dục kỹ năng sống Outward Bound với nhiều hoạt động chuyên dụng của chương trình cho học sinh từ lớp 6 đến lớp IGCSE2 tại trường vào ngày 25/08/2017. Các nhóm sẽ tham gia hai buổi chương trình trong ngày. Phần phát triển khả năng lãnh đạo cho học sinh sẽ là một phần của các hoạt động trong chương trình này.



**OUTWARD BOUND  
VIETNAM**

Xin được nhiệt liệt chào đón các em học sinh mới cùng các bậc phụ huynh đồng hành cùng nhà trường lần đầu tiên. Nhà trường cũng xin chào đón thầy Hiệu phó Mark Rozic, cô Brittany Danboise, giáo viên lớp 1 & 2 Quốc tế, thầy James, giáo viên chủ nhiệm lớp 8 Quốc tế. Nhà trường hi vọng các giáo viên mới sẽ tận hưởng cuộc sống sinh hoạt, làm việc tại Vũng Tàu và hỗ trợ học sinh hết lòng trong công tác giảng dạy của mình. Xin cảm ơn thầy cô vì đã chọn làm việc tại trường.

Xin chúc mọi người một năm học mới thành công tốt đẹp!

Dudley Schroeder  
Hiệu Trưởng



Ảnh trên: Chào ngày mới với bài tập thể dục giúp học sinh Mẫu giáo biết tầm quan trọng của một cơ thể khỏe mạnh sẽ có được tinh thần sáng khoái, vững vàng.



Ảnh trên: Những gương mặt mới của lớp 1 Song ngữ.



Ảnh trên: Học sinh đã sẵn sàng trong ngày đầu tiên.

## Chào đón năm học 2017-2018

Chào mừng toàn thể nhà trường và các em học sinh quay trở lại sau kỳ nghỉ hè. Chúng tôi tin rằng năm học mới sẽ rất thú vị và đáng mong đợi như các năm học trước. Nhà trường rất vui khi chào đón học sinh cũ và mới quay lại trường vào ngày 07 tháng 8 vừa qua. Học sinh rất hào hứng và vui vẻ khi gặp gỡ giáo viên mới, làm quen với thời khóa biểu và bạn mới.

## Đón chào học sinh khối Mẫu giáo

Chào mừng đến với khối Mẫu giáo trong năm học 2017-2018! Nhà trường rất mong đợi khởi đầu tốt đẹp của khối Mẫu giáo tại trường SIS Vũng Tàu. Ngày tựu trường rất sôi nổi và khá cảm động khi nhà trường chào mừng các em học sinh cũ và mới.

Vài tuần đầu tiên khá bận rộn khi các em tập làm quen với nếp sinh hoạt mới của lớp. Đây là thời gian mà các em khối Mẫu giáo có thể gặp đôi chút khó khăn và thử thách. Nhưng nhà trường đã rất vui mừng khi các em đều cố gắng thích nghi với những ngày nhiều hoạt động và môi trường nghiêm túc sau mùa hè vui nhộn. Nhà trường mong đợi được đồng hành cùng quý phụ huynh và các em trong năm học thú vị này.

Nhà trường mong muốn các em khối Mẫu giáo có được những trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng các em có khả năng và mong muốn học tập. Với vai trò là những giáo viên, sứ mệnh của nhà trường là giúp các em tự lập và ham học hỏi. Nhà trường muốn duy trì và phát triển tinh thần "Tôi có thể" và "Tôi sẽ cố gắng". Tinh thần tích cực này sẽ tạo động lực cho các em phấn đấu vươn đến thành công và hạnh phúc.

## Chào mừng giáo viên mới khối Quốc tế

### Thầy James

Tôi là James Kilian, tôi đến từ Nam Phi. Tôi có bằng Cử nhân và bằng Sư phạm. Những năm qua, tôi đã giảng dạy tại Nam Phi và Trung Quốc. Tôi rất thích gặp gỡ mọi người và giúp đỡ mọi người trau dồi và bồi đắp kinh nghiệm.

Tôi là người trụ cột trong gia đình có ba thành viên. Tôi thích đọc sách và bổ sung kiến thức để trau dồi kinh nghiệm giảng dạy. Tôi thành công trong việc xây dựng gia đình, điều này dựa vào khả năng lên kế hoạch, thời gian biểu và đảm nhiệm nhiều việc cùng lúc. Tính linh hoạt sẽ giúp tôi quản lý lớp học có nhiều cá nhân và phương thức học tập khác nhau.



Ảnh trên: Thầy Mark and cô Brittany

### Thầy Mark

Tôi đã làm việc trong ngành giáo dục 30 năm. Thời gian đầu tôi giảng dạy khối tiểu học, và sau đó chuyển sang bộ môn Giáo dục thể chất. Trong khoảng 10 năm qua tôi làm việc trong ban quản lý trường học. Tôi đã giảng dạy nhiều nơi như thủ đô Washington, đảo Guam, đảo Saipan, và Nhật Bản. Công việc quản lý đầu tiên của tôi tại một trường mới ở Lahore, Pakistan nơi tôi làm Hiệu trưởng trong 5 năm. Sau đó tôi trở thành Hiệu trưởng khối Tiểu học của một trường Quốc tế ở Vương Quốc Bahrain trong 4 năm. Tôi đã lập gia đình và có con gái 16 tuổi. Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đến Việt Nam và chúng tôi đang tìm hiểu Việt Nam và đặc biệt là Vũng Tàu.

### Cô Brittany

Xin chào mọi người! Tôi là Brittany Danboise, tôi rất vui khi trở thành giáo viên của trường SIS Vũng Tàu. Tôi đến từ bang New York, khu vực phía Bắc gần ranh giới Canada. Tôi đã làm giáo viên được 5 năm tại New Zealand, Hàn Quốc, Đức và ở trường SIS Vạn Phúc tại Hà Nội trong năm vừa qua. Tôi rất vui khi nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 1 & 2 Quốc tế. Ngoài giờ dạy, tôi thích chạy bộ, đạp xe và dạy thể dục dụng cụ nên tôi rất mong đợi được dạy lớp thể dục dụng cụ cho hoạt động ngoại khóa năm nay! Tôi rất vui khi gặp mọi người và hào hứng chào đón năm học mới này.

### Cô Fan

Xin chào mọi người! Tôi là Zhou Fan, tôi đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc. Nơi đây rất nổi tiếng với ngọn núi Hoàng Sơn.

Tôi đã làm việc tại văn phòng tiếp nhận học sinh tại Đại học An Huy từ tháng 9/2014. Năm 2015, tôi chuyển đến Sài Gòn để dạy tiếng Trung. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp với nhiều món ăn ngon và con người thân thiện, chính vì vậy tôi quyết định sống tại Vũng Tàu. Tôi rất vui khi được chia sẻ văn hóa Trung Quốc với các em học sinh và hi vọng với tiếng Trung căn bản, các em sẽ giao tiếp được với mọi người. Các em sẽ có một không khí vui vẻ trong lớp học tiếng Trung thú vị và chuyên nghiệp.

### **Thông tin ngày tựu trường**

Dưới đây là một vài cảm nhận từ các em học sinh khi được nhà trường hỏi về ấn tượng sâu sắc của các em trong ngày đầu khai giảng năm học mới:

*(xem trang tiếp theo...)*



Ảnh trên: Cô Fan and thầy James



Ảnh trên: Lớp 1 Song ngữ với khá nhiều học sinh trong năm nay.

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An  
Phường 9, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-254) 358 4402 Fax: (84-254) 358 4403  
Email: [enquiry@vungtau.sis.edu.vn](mailto:enquiry@vungtau.sis.edu.vn)



Ảnh trên: iGCSE 1 sẵn sàng cho một năm học thú vị



Ảnh trên: Cô Anna và lớp 4 Quốc tế



Ảnh trên: Lớp 1 Quốc tế tuy học trong lớp nhỏ hơn nhưng các em rất vui vì được học tập trong một "ngôi trường lớn"

(...tiếp theo trang trước)

### Hải Anh lớp 4 Song ngữ đã viết:

*Thật tuyệt vời! Đã một tháng trôi qua từ khi em nghỉ hè và hiện em đang học lớp 4 chứ không còn là lớp 3 như trước. Em rất vui vì lên một lớp lớn hơn. Ngày khai trường hôm nay rất rộn ràng tuy khá nóng nực. Dù vậy, chúng em vẫn có được nhiều niềm vui. Em thấy nhiều bạn vẫy tay chào bố mẹ để vào lớp bắt đầu năm học. Đầu tiên, chúng em lên hội trường để nghe thầy Dudley chia sẻ về năm học mới. Sau đó chúng em gặp giáo viên chủ nhiệm mới là cô Phương. Chúng em đã học rất nhiều điều thú vị từ cô. Hôm nay là một ngày thật tuyệt.*

### Emma và Hana lớp 3 Quốc tế cho biết:

*Chúng em đến trường lúc 8:25 và tập trung tại hội trường. Chúng em gặp lại thầy cô cũ và giáo viên mới ở đó. Giáo viên chủ nhiệm chúng em năm nay là cô Brigid. Cô rất tốt và cô đến từ Nam Phi. Chúng em hi vọng lớp 3 năm nay sẽ có một năm học xuất sắc.*

### Anne – lớp 4 Quốc tế:

*Em khá hồi hộp khi sắp đến ngày tựu trường. Dù vậy em đã rất hứng thú khi được đi mua sắm dụng cụ học tập cho năm học mới. Em đã không thể ngủ vào đêm trước ngày khai giảng, nhưng hôm sau, khi đến trường em gặp cô Anna và cô là người tốt hơn cả mong đợi của em. Cô đưa chúng em bảng, bút lông, phấn, đồ lau bảng, tập giấy vẽ kèm theo bút. Chúng em nhận sách giáo khoa và phải viết tên rất nhiều lần. Chúng em cũng nhận được đồ dùng học tập từ trường. Đó là một ngày tuyệt vời đến không ngờ. Em rất vui vì gặp lại bạn bè.*

### Nhà trường cũng đã phỏng vấn lớp 1 và 2 Quốc tế về ngày tựu trường:

**Ngày đầu tiên đi học, em thích điều gì nhất "Tiết Thể dục ạ. Chúng em đã chơi trò chơi." Trò chơi vui chứ? "Dạ vui", Joey học sinh lớp 1 cho biết.**

*"Em thích môn tiếng Trung vì nó dễ học", Marissa trả lời.*

**Em có suy nghĩ gì khi đi học lại? "Em thấy rất tuyệt, rất vui vì em có nhiều bạn, và các bạn của em là Adam, Phương, Caleb, Kaka, and cả Joey nữa." Bean – học sinh lớp 2 chia sẻ.**

**Em thích gì nhất về trường học? "Đá banh," Adam lớp 2 trả lời. "Tô màu, Thể dục và Mỹ thuật," Kiều Anh lớp 1 và Vy lớp 2 cho biết. "Chơi trò Ném đĩa và Thể dục," theo Phương lớp 2. "Bơi và đá banh," Caleb chia sẻ.**